



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศ
อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ลงมา ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
โดยกำหนดให้มีการประเมินบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนเข้ารับการประเมินผลงานและให้ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการประเมินบุคคลอย่างเปิดเผย นั้น

บัดนี้ มีผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้
หากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน สัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
สามารถทักท้วงได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางอัญชิตี สุวจิตตานนท์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่งที่ขอเข้ารับ การประเมินผลงาน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด
๑	นายบรรณิทธิ มานะกิจ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๑๙ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักกฎหมาย	นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม	ผลงาน เรื่อง การดำเนินงานจัดทำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน - นายบรรณิทธิ มานะกิจ สัดส่วนร้อยละ ๘๐ - นายอภิสิทธิ์ พิทยเมธพันธ์ สัดส่วนร้อยละ ๒๐ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การแก้ไขกฎหมายมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒	นางสาวพัชฌิตา โอหมพิทักษ์พงศ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักกฎหมาย	นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม	ผลงาน เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย กรณีขออนุมัติขยายระยะเวลาการรับทุนโครงการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายนางสาวปณณทัต แข็งแรง รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน - นางสาวพัชฌิตา โอหมพิทักษ์พงศ์ สัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑/๓/๖๘
๒๕๖๘